



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๓๕

ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ ร ๖๗๔๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารกลางขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ download ได้ที่
<http://www.forest.go.th/finance> ของส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธนอม โมบัญญัติษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

รายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชื่อหน่วยงาน กรมป่าไม้

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยงาน	ชื่อศูนย์ต้นพันธุ์ที่รับผิดชอบ
100	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการคุ้มครองดูแลรักษาป่าไม้	ร้อยละ	สำนักบริหารกลาง
101	กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	ต้นทุนในการดำเนินการคุ้มครองดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	ก่อน/แทน/หรือ	สำนักป้องกันรักษาป่าและความชุ่มชื้นป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
102	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักไร่/ร้อยละ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
103	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (อำนาจกรมป่าไม้)	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (อำนาจกรมป่าไม้)	หน่วยงาน	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
104	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้	ราย	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
105	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ (อำนาจกรมป่าไม้)	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้ (อำนาจกรมป่าไม้)	หน่วยงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
106	กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	กิโลเมตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
107	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	จังหวัด	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
108	กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	ต้นทุนในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	เครือข่าย	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ชื่อศูนย์ต้นทูลที่ได้รับผิดชอบ
109	กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	ต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	แห่ง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
110	กิจกรรมบำรุงรักษาป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานบำรุงรักษาป่า	ไร่	สำนักส่งเสริมและการปลูกป่า
111	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ต้นทุนในการดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ล้านกล้า	สำนักส่งเสริมและการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
112	โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	หลัง	สำนักส่งเสริมและการปลูกป่า
113	โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	ล้านกล้า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
114	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	แห่ง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
115	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ (อำนาจการ)	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ (อำนาจการ)	หน่วยงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักแผนงานและสารสนเทศ
116	กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน	แห่ง/ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
117	กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน (อำนาจการ)	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน (อำนาจการ)	หน่วยงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักแผนงานและสารสนเทศ

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ข้อสรุปต้นทูลที่รับผิดชอบ
118	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทูลในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แห่ง	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
119	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
120	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	ชนิด	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
121	โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	ต้นทูลในการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	หมู่บ้าน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
122	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานบริหารกลาง	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกงานบริหารกลาง	หน่วยงาน	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
123	กิจกรรมอำนวยความสะดวกประชาชนสัมพันธ์	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกประชาชนสัมพันธ์	ครั้ง	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
124	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานแผนงานและสารสนเทศ	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกงานแผนงานและสารสนเทศ	หน่วยงาน	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
125	กิจกรรมอำนวยความสะดวกสองภาษาใน	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกสองภาษาใน	ร้อยละ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
126	กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	รายการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
127	กิจกรรมการบริการประชาชน	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมการบริการประชาชน	ร้อยละ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
128	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	หน่วยงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
129	กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	ต้นทูลในการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	เรื่อง	สำนักกฎหมาย

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ
130	โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
131	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	กิจกรรม	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
132	กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินการให้บริการด้านการอนุญาต	ราย	สำนักการอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
133	กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเดี่ยว ไซเชนต์ พ.ศ. 2545	ต้นทุนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเดี่ยว ไซเชนต์ พ.ศ. 2545	ราย/เครื่อง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
134	กิจกรรมตรวจสอบ ความดูแลและบริกรนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบ ความดูแลและบริกรนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	ราย	สำนักดำเนินการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
135	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	ราย	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
136	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
137	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	แห่ง	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
138	กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัย	หน่วยงาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ
139	กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ต้นทุนในการดำเนินการสนับสนุน	ราย	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
140	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกไปอนุญาตส่งออก	ต้นทุนในการดำเนินการสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกไปอนุญาตส่งออก	ราย	สำนักการอนุญาต
141	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	คู่มือ	สำนักการอนุญาต
142	กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ราย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
143	กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	ฉบับ	สำนักการอนุญาต
144	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	แห่ง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
145	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	แห่ง	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
146	กิจกรรมจัดตั้งจุดปฏิบัติการป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการจัดตั้งจุดปฏิบัติการป่าไม้	ไร่	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
147	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	ร้อยละ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ชื่อศูนย์ต้นทางที่รับผิดชอบ
148	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า	กิโลเมตร	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
149	กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับ ไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	หน่วย	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
150	กิจกรรมพระราชอำนาจไม่มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมพระราชอำนาจไม่มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์	ล้านกล้า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
151	กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	เครือข่าย	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
152	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
153	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ครั้ง	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
154	โครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า	เครือข่าย	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
155	โครงการหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินโครงการหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูป่า	โรงเรียน	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
156	กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูป่า	ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยงาน	ชื่อศูนย์เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
157	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
158	โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน	แห่ง	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
159	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
160	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูก และพื้นที่เกษตรกรรม	ต้นทุนในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม	ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
161	โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรม กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	ต้นทุนในการดำเนินโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อม โทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	ถ้ำถ้ำ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
162	กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ถ้ำ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
163	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
164	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	แห่ง	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
165	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการฟื้นฟูเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการฟื้นฟูเพื่อการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	แห่ง	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยงาน	ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ
166	กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	จังหวัด	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
167	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานสารสนเทศป่าไม้	โครงการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
168	กิจกรรมจัดทำพหุคุณหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	ต้นทุนในการดำเนินงานจัดทำพหุคุณหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	ระวาง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
169	กิจกรรมจัดทำแผนที่แบบที่ยกดูกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มตราส่วน 1:4,000	ต้นทุนในการดำเนินงานจัดทำแผนที่แบบที่ยกดูกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มตราส่วน 1:4,000	ระวาง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
170	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและความปลอดภัยวัน	ต้นทุนในการดำเนินงานป้องกันไฟป่าและความปลอดภัยวัน	เครือข่าย	สำนักป้องกันรักษาป่าและความชุ่มมป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
171	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ความคุมและบริการ นำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ความคุมและบริการ นำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ด่าน	สำนักป้องกันรักษาป่าและความคุมป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
172	กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	ต้นทุนในการดำเนินงานวิจัยพื้นฐาน	โครงการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
173	กิจกรรมวิจัยประยุกต์	ต้นทุนในการดำเนินงานวิจัยประยุกต์	โครงการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
174	กิจกรรมจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคม	ต้นทุนในการดำเนินงานจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคม	โครงการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ชื่อศูนย์ต้นทูลที่ได้รับผิดชอบ
175	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
176	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินให้ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
177	กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
178	กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
179	กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
180	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
181	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและความคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและความคุมไฟฟ้า	เครื่องช่าย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
182	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
183	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ไร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ
184	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ไร่	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
185	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	หมู่บ้าน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
186	กิจกรรมปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนและสร้างรายได้ในพื้นที่ป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนและสร้างรายได้ในพื้นที่ป่าชุมชน	แห่ง	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
187	กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำที่ระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง	ต้นทุนในการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำที่ระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง	ไร่/สาย	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
188	กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน	ไร่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
189	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	จังหวัด	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
190	กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า/สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า/สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน	เครือข่าย	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
191	กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพัฒนาทักษะภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบางกระเจ้า	ต้นทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพัฒนาทักษะภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบางกระเจ้า	แห่ง	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
192	โครงการสร้างเส้นทางศึกษารวมชาติในป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินการสร้างเส้นทางศึกษารวมชาติในป่าชุมชน	กิโลเมตร	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา